



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและเลือกสรร ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่หากมีการสรรหาและการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ยังไปแล้ว

๔. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบได้จะเรียกมารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ต้องผ่านการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.อบต.จังหวัดหนองบัวลำภู) ก่อนที่จะทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเสด็จ ยะหัวตง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖)

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับ ที่	หมายเลข ผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป			
๑	๐๐๒	นายวิชาญชัย ยะหัวดง	ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด(ร้อยละ ๖๐)
๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า)			
๑	๐๐๑	นายสิทธิพร พลัวพันธ์	ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด(ร้อยละ ๖๐)

(ลงชื่อ)


(นายเสด็จ ยะหัวดง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อที่จะทำสัญญาจ้างและได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเมื่อผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.อบต.จังหวัดหนองบัวลำภู) แล้ว

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนน			คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
			ภาค ก (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ข (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค (๑๐๐ คะแนน)		
๑.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป							
๑	๐๐๒	นายวิชาญชัย ยะหัวตง	๖๒	๖๘	๑๓๐.๖๖	ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด(ร้อยละ ๖๐)	
๒	๐๐๓	นางสาวพัชรียา คำอินทร์ักษ์	๔๘	๓๘	๑๖๗.๖๖	ไม่ผ่านเกณฑ์สอบตามหลักเกณฑ์(น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)	
๓	๐๐๑	นางสาวจันจิรา โมทนา	-	-	-	ขาดสอบ	
๑.๒ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถกระบะเข้าไฟฟ้า)							
๑	๐๐๑	นายสิทธิพร พลวัฒน์	๖๔	๗๖	๑๔๐.๖๕	ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด(ร้อยละ ๖๐)	

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อที่จะทำสัญญาจ้างและได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเมื่อผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.อบต.จังหวัดหนองบัวลำภู) แล้ว

(ลงชื่อ) 
(นายเสด็จ ยะหัวตง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม